



CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH

XIN THẦY Ở LẠI VỚI CHÚNG CON VÌ ĐÃ XẾ CHIỀU

CD CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com

Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối
trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước
thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu
Chúa tới muôn muôn đời! **Tv 15**

LỜI NGUYỆN PHỤC SINH



26-4-2020

*Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần
có Chúa hiện diện để con khỏi quên
Chúa. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết
chừng nào.*

*Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con yếu
đuối, con cần Chúa đỡ nâng để con
khỏi ngã quỵ. Không có Chúa, con
đâu còn nồng nhiệt hằng say.*

*Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì trời đã
xế chiều và ngày sắp tàn, cuộc đời
qua đi, vĩnh cửu gần đến. Con cần
được thêm sức mạnh để khởi nguồn lại
dọc đường.*

*Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần
Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con
không dám xin những ơn siêu phàm,
chỉ xin ơn được Ngài hiện diện.*

*Xin ở lại với con vì con chỉ tìm Chúa,
yêu Chúa và không đòi phần thưởng
nào khác ngoài việc được yêu Chúa
hơn.*



Dưới dáng dấp một người khách
lạ, Chúa Giêsu phục sinh đến với
hai môn đệ Emmau. Ngài đến
đúng lúc, đúng lúc họ đang bỏ
cuộc, quay quắt và ray rứt vì chuyện đã
qua. Ngài đi cùng với họ, đi gần bên họ,
khiêm tốn trở thành một người bạn đồng
hành. Ngài gọi chuyện, hay đúng hơn,
Ngài muốn tham dự vào câu chuyện dở
 dang của họ.

Chúa Giêsu không nản lòng trước câu trả
lời lạnh nhạt: “Chắc chỉ có ông mới
không biết chuyện vừa xảy ra...”. Ngài
không cắt đứt cuộc đối thoại: “Chuyện gì
vậy?” Ngài giả vờ không biết để họ nói
cho vui nổi buồn. Chúa Giêsu kiên nhẫn
lắng nghe lời họ tâm sự. “Trước đây,
chúng tôi hy vọng rằng...” Như thế niềm
hy vọng này chỉ còn là chuyện quá khứ.
Cả niềm tin cũng trở nên chai lì, họ đâu
có tin vào lời của các bà ra thăm mộ.

Khi lắng nghe, Chúa Giêsu nhận ra cái
gút của vấn đề, những câu hỏi mà họ
không tìm ra lời giải đáp. Tại sao một
người của Chúa, người mà họ tin là Đức
Kitô lại bị đóng đinh như một kẻ bị
Thiên Chúa chúc dữ?

Chúa Giêsu vén mở ý nghĩa của màu
nhiệm đau khổ. Đau khổ là nhịp cầu mà
Đức Kitô phải vượt qua để sang bờ bên
kia là vinh quang bất diệt. Đau khổ
không phải là chuyện xui xẻo, rủi ro,
nhưng nó có chỗ đứng trong chương

trình cứu độ.

Lời của Chúa Giêsu là Tin Mừng ngọt
ngào, khiến nỗi đau của họ dịu đi, lòng
họ như ấm lại.

Họ cố nài ép Ngài ở lại dùng bữa chiều.
Và chính lúc Ngài cầm bánh bẻ ra trao
cho họ thì họ nhận ra vị khách lạ chính
là Thầy Giêsu.

Kinh nghiệm của hai môn đệ Emmau
cũng là của chúng ta. Lúc ta tưởng Ngài
vắng mặt, thì Ngài lại đang ở gần bên.
Lúc ta nhận ra Ngài ở gần bên, thì Ngài
lại biến mất rồi. Nhưng chính lúc Ngài
biến mất, ta lại cảm nghiệm sâu hơn sự
hiện diện của Ngài.

Ngài đến lúc ta không ngờ. Ngài đi mà ta
không giữ lại được. Ngài ở lại với ta cả
khi ta không thấy Ngài nữa.

Đấng Phục Sinh vẫn đến với ta hôm nay
qua một người bạn hay một người lạ ta
gặp tình cờ. Qua họ, Ngài thổi vào lòng
ta niềm hy vọng tin yêu.

Ngài vẫn đến với ta qua từng thánh lễ.
Ngài đích thân giảng Tin Mừng và bẻ
bánh trao cho ta.

Sống như Chúa phục sinh là tập đến với
tha nhân, tập đồng hành, tập gọi ý, tập
lắng nghe, tập soi sáng...

Hôm nay vẫn có nhiều người bạn đang lê
gót về Emmau.

THÔNG BÁO & HIỆP THÔNG

Quý ông bà anh chị em nhớ theo dõi **THÔNG TIN** Cộng Đoàn tiên triang mạng tại địa chỉ:
<http://www.cdcktpsstockton.com> và trang Facebook tại địa chỉ: **Cộng Đoàn
Chúa Kitô Phục Sinh Stockton.**